



## รายงานสรุปการกำกับติดตาม ตามมาตรการในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	มาตรการ	ผลการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	หมายเหตุ
๑	ป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-ไม่มีการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ - มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด -ไม่มีข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ หรือ เหตุการณ์การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด	
๒	ป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	-ไม่มีการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด -ไม่มีข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ หรือ เหตุการณ์การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด	
๓	ป้องกันการรับสินบนประเภทการบริจาค และ ทรัพย์สินบริจาค	-ไม่มีการรับสินบนประเภทการบริจาค และ มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด	
๔	ป้องกันการทุจริต และการแก้ไขการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
	- มาตรการการใช้รถราชการ	- มีการปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางที่กำหนด ไม่มีข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ หรือ เหตุการณ์การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด	
	- มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน	- มีการปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางที่กำหนด - ไม่มีข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ หรือ เหตุการณ์การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด	
	มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม	มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
	ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด	- ไม่มีข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ หรือ เหตุการณ์การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด	
	มาตรการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด	- มีการปฏิบัติตาม พรบ. / ระเบียบ กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด - ไม่มีข้อร้องเรียน อุบัติการณ์ หรือ เหตุการณ์การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด	
๕	มาตรการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาลของหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการ	ไม่มีการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล	

รายงานสรุปการกำกับติดตาม ตามมาตรการในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ที่	มาตรการ	ผลการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	หมายเหตุ
	สวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน		
	ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
	ในลักษณะเชิงธุรกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		

ลงชื่อ  ผู้รายงาน  
(นางสาวอนุสรณ์ คำบ้าน)  
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ  (นายวิทยา พันธุ์ทอง)  
เภสัชกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตองเบซาร์